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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาวัฒนธรรม และอิทธิพลวัฒนธรรม 
2) เพ่ือศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมอาหรับมุสลิม และวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวมุสลิมในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดสตูล 3) เพ่ือศึกษาอิทธิพลวัฒนธรรมอาหรับมุสลิม ต่อสังคมมุสลิมในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
สตูล โดยศึกษาจากเอกสาร วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง และข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคล จากนั้น
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาข้อสรุปตามวัตถุประสงค์ การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาวิเคราะห์ ผล
การศึกษาพบว่า 

 1) อิทธิพลของวัฒนธรรมอาหรับมุสลิมต่อสังคมมุสลิมในเขต อําเภอเมือง จังหวัด
สตูล เริ่มข้ึนภายหลังจากสังคมมลายูในจังหวัดสตูล เข้ารับนับถือศาสนาอิสลาม โดยเริ่มจาก
วัฒนธรรมทางด้านภาษา ประกอบด้วย อักษรอาหรับ และคํายืม  

 2) วัฒนธรรมทางด้านการแต่งกาย ประกอบด้วย หมวกกปิเยาะห์ ผ้าโพกศีรษะ 
เสื้อโต๊บ และเสื้อคลุม   

 3) วัฒนธรรมทางด้านอาหาร ประกอบด้วย ข้าวมันซาอุดีอาระเบีย ข้าวหมกไก่ 
และถ่ัวบด  

วัฒนธรรมอาหรับท่ีมีอิทธิพลต่อชาวสตูลเป็นอย่างมากนั้นคือ วัฒนธรรมทางด้าน
การแต่งกาย เนื่องจากเป็นเครื่องหมายของผู้ ท่ีมีความรู้ทางด้านศาสนา และมีความสําคัญต่อ
เศรษฐกิจของชาวอําเภอเมือง จังหวัดสตูลในปัจจุบัน  ตามด้วยวัฒนธรรมทางด้านภาษา และ
วัฒนธรรมทางด้านอาหาร  
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ABSTRACT  

The objectives of this research are 1) to study culture and its 
influence, 2) to study the way of Muslim Arab culture and the life way of Muslim 
Culture in Muang district, Satun province, and 3) to examine the influences of the 
Muslim Arab culture on the Muslim community in Muang district, Satun province. The 
study relied on relevant document, literature, and data collected from interview of 
key informants. The research used an analytical and descriptive method.                                                         

The research found that                                                                                                    
1) The influences of Muslim Arab culture on the Muslim community in 

Muang district, Satun province, came into being after the Malayu community therein 
converted to Islam, and the first Muslim Arab culture studied influencing on them is 
the linguistic one including Arabic alphabet and Arabic loan words 

2) The second culture studied influencing on them is the clothing 
culture including Kopiah hat, Turban headband, Toub robe, and overcoat, and                                                  

3) The third culture influencing on them is the food culture including 
Saudi Arabian Biyarni (risotto), chicken Biyarni, and Humus (ground chick beans).                                                         

The Arab culture most influencing on the Muslim community in the 
area is the clothing culture due to its being the symbol of the religious learned men 
and has an economic implication in the area studied. The Second is the linguistic 
culture. And the third is the food culture. 
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 ولاية ستولج نمغوا دائرةامع المسلم في على الثقافة العربية  أثر          موضوع البحث

 نزينب مأسم                  ةالباحث

 الدراسات الإسلامية         برنامج الرئيسيال

  ـه 1437         امعيجالعام ال

  

  ص البحثلخمست

  

 طريقة حياة الثقافة دراسة )٢ دراسة الثقافة وأثر الثقافة )١ إلى البحثيهدف هذا 

 ةالمسلم أثر الثقافة العربيةدراسة ) ٣ ولاية ستول ،اتمع المسلم في دائرة مغوانجثقافة و  ةالعربية المسلم

، المعنويةالوثائق وتم جمع المعلومات من الكتب و  .ولاية ستول ،نجاو على اتمع المسلم في دائرة مغ

نتائج للوصول إلى  لياوتفصي يانص لاتحلي الحاصلة تحليل المعلوماتاستخدم البحث و . شخصيةالقابلة المو 

  كالآتية:البحثي وفقا للأهداف المرسومة. ونتائج البحث  

بدأ  ولاية ستول ،المسلم في دائرة مغوانجاتمع على  ةالمسلم . أنّ أثر الثقافة العربية١

وكلمات  كحروف عربية  في الجانب اللغويها الأول هو ستول فكان أثر  سلام فيمنذ أن استوطن الإ

  .مأخوذة

  طاقية وعمامة وثوب عربي وعباءة.كمثل   اللباس جانبوأثرها الثاني عليه في . ٢ 

   .حمصكسبة وبرياني و   كمثل  جانب الطعاموأثرها الثالث عليه في . ٣

ا كبيرا ير ولاية ستول تأث في دائرة مغوانج، أثرت على اتمع المسلمية التي الثقافة العرب

في  حاليا ولها دور كبير، مات العلماء والمثقفين في الدينية اللباس، لأا من علاحوهي الثقافة من نا

وتابعها الثقافة من ناحية اللغة والثقافة من  ،ستول دائرة مغوانج، ولاية الاقتصاد للمجتمع المسلم في

 ناحية الطعام.
  

 

 

 

 

 




